




สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

18 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>ตั้งเป้าปี 2569 เพิ่มมูลค่าใช้จ่ายสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. กล่าวว่า วางเป้าหมายในปี 2569 จะส่งเสริมการใช้จ่ายสมุนไพรที่ 3,000 ล้านบาท โดยกลยุทธ์ระดับนโยบายคือ ประกาศการเบิกจ่ายการใช้จ่ายจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติทุกรายการใน สปสช. ปรับระบบการจัดบริการและผลักดันจ่ายตาม 10 กลุ่มอาการของโรคที่พบบ่อยกับการใช้จ่ายสมุนไพรในบัญชียาหลัก ได้แก่ 1.ปวดกล้ามเนื้อ 2.ไข้หวัด/โควิด-19 3.ท้องอืด 4.ท้องผูก 5.วิงเวียนคลื่นไส้อาเจียน 6.ชาจากอัมพฤกษ์-อัมพาต 7.อาการทางผิวหนัง 8.อาการนอนไม่หลับ 9.ท้องเสียและ 10.เบื่ออาหาร ซึ่งจะทำให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ พัฒนาสมุนไพรได้ถูกต้องเหมาะสมกับผู้ใช้</p>	
<p>พัฒนา "ส้วมสะอาด"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (thaipr.net)</p> <p>- นายเดโชติคม ขาวทอง รมช.สธ. เผย วันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็น "วันส้วมโลก" โดยปี 2567 กำหนดหัวข้อการรณรงค์ คือ "Toilets : A Place for Peace ส้วมไทยสะอาด ปลอดภัย ครอบคลุมทุกกลุ่มวัยสู่เป้าหมาย SDGs" เพื่อให้ทุกภาคส่วนตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการส้วมและสุขาภิบาลที่ปลอดภัย สธ.โดยกรมอนามัย ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตั้งเป้าพัฒนาส้วมสาธารณะอุทยานแห่งชาติ 156 แห่ง รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมลงนามความร่วมมือ (MOU) และรณรงค์วันส้วมโลก (World Toilet Day) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาส้วมและสุขาภิบาล รวมถึงจัดการสิ่งปฏิกูลจากส้วมอย่างถูกต้อง ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่</p>	
<p>พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, lokwanee, ebiznewstoday, thailandtimes)</p> <p>-นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... ระบุ ร่างฯ ผ่านสภาผู้แทนราษฎร มี 5 ร่างที่แตกต่างกันพอสมควร โดยกรรมาธิการ 42 คน ขณะนี้คืบหน้า 70-80% โดยทบทวนที่พิจารณาแล้วคือเรื่องการกระจายอำนาจให้ คกก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด มีอำนาจจัดการดูแลในพื้นที่ของตนเองมากขึ้นว่าจะแบ่งพื้นที่โซนนิ่งอย่างไร มีข้อจำกัดแบบไหน ระหว่างนี้สภาจะมีการพิจารณา พ.ร.บ.สรรพสามิต ไปด้วย คาดว่า จะสามารถเสนอเข้าไปในร่างสภาผู้แทนราษฎรได้ภายในวันที่ 11 ธ.ค.67 ท้นเปิดสมัยประชุมในสภาในวันที่ 13 ธ.ค.67 จนถึงเดือน เม.ย.68 และคาดว่าจะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ</p>	
<p>เยี่ยมชมกรมวิทย์ฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ โทรโข่งขยายข่าว</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ ได้เปิดบ้านให้คณะครูและนักเรียน ร.ร.สาธิตจุฬาฯ(ฝ่ายมัธยม) เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนทราบถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจกรมวิทย์ฯ รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ สัมผัสการทำงานจริง โดยมีการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลงและงานทดสอบวิจัยทางแมลงห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระดับ 3(BSL 3) ห้องทดสอบเชื้ออันตรายสูง ที่อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และศูนย์ฝึกอบรมเพื่อความเป็นเลิศทางห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการจีโนมิกส์พืช ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องปฏิบัติการเภสัชเวช ห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและศูนย์เครื่องยาสมุนไพร ห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องมือแพทย์ ห้องปฏิบัติการตรวจรังสีประจำตัวบุคคล และพิพิธภัณฑ์ถ้ำงายอนามัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคมุมิแพ้ตัวเอง หรือ SLE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thansettakij นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรค SLE เป็นโรคมุมิคุ้มกันทำลายตนเอง หรือโรคแพ้ภูมิตนเอง เป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อย มีอัตราการเสียชีวิตต่ำ พบเพียงร้อยละ 0.1 มักพบในเพศหญิงช่วงอายุราว 20-40 ปี ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคที่แน่ชัด อาการโดยทั่วไปที่พบได้บ่อย มีดังนี้ ไข้ต่ำ ปวดข้อ ปวดเมื่อย เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ผอมลง มีผื่นที่หน้าที่แถมคล้ายปีกผีเสื้อ ผื่นขึ้นตามตัวแขนขา ผื่นแพ้แสง แผลในปาก เป็นต้น โรคนี้เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมให้อาการสงบได้ ผู้ป่วยจะต้องดูแลตนเองและทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>- กรมอนามัย ชี้แจงข้อมูลเรื่อง นอนหันศีรษะและลำตัวไปตามแนวสนามแม่เหล็กโลกช่วยให้สุขภาพดี เป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนว่า สนามแม่เหล็กโลกมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยตรง หรือส่งผลต่อการดูดซับพลังงานของร่างกายแต่อย่างใด</p>	
<p>นำระบบล้างไตช่องท้อง “PD first” กลับมาใช้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : เพิ่มสื่อ เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. รมว.สธ. เผยบอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ข้อเสนอพัฒนาระบบมาตรฐานและคุณภาพของนโยบายล้างไต จากบอร์ดควบคุมฯ” เพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยล้างไตผ่านช่องท้องรายใหม่ ร้อยละ 50 นำนโยบาย PD First กลับมาใช้ โดยพบผู้ป่วยฟอกไตมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก ประมาณ 5,500 คนในช่วง 2 ปี ถือเป็นจำนวนมากกว่าที่ควรจะเป็น ขณะที่การล้างไตผ่านช่องท้องอัตราการเสียชีวิตยังคงเดิม และให้ควบคุมค่าบริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ต่อเนื่อง กำหนดให้งบบริการบำบัดทดแทนไตเป็นแบบปิด (Global Budget) เช่น กำหนดวงเงินให้ไม่เกินร้อยละ 10 ของงบจัดบริการของกองทุนบัตรทอง ในปีงบประมาณ 2568 ฯลฯ เพื่อให้ระบบการดูแลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังมีความยั่งยืน</p>	
<p>วัคซีนไอกอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, คมชัดลึก, มติชน, thebangkokinsight)</p> <p>- เพจเฟซบุ๊ก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต สำนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ประเด็น วัคซีนป้องกันไอกอนชนิดเดียว ว่า ไทยมีวัคซีนไอกอนชนิดเดียว ผลิตในประเทศ ใช้ในผู้ใหญ่ ในรูปของ aP มีคำแนะนำจาก สธ. ฉีดในหญิงตั้งครรภ์ แต่ไม่ได้แพร่หลายเหมือนชนิดรวมคอตีบ ไอกอนบาดทะยัก (Tdap) ในเด็กโตและผู้ใหญ่ ดังนั้นในผู้ที่ได้รับหรือเพิ่งได้รับ dT ก็สามารถให้ aP ได้ หรือถ้าไม่ได้รับวัคซีนมานานแล้วและมาได้รับ dT จะตามกระตุ้นด้วย Tdap เป็นเข็มกระตุ้นอีกก็ได้ ทั้งนี้วัคซีนที่ใช้ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ จะมีราคาแพง และไม่อยู่ในสิทธิประโยชน์ ถึงแม้ว่าจะมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกอน บาดทะยัก ของผู้ใหญ่ได้ทุก 10 ปี แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ไอกอน ฉีดในผู้ใหญ่ยังน้อยมากๆ เพราะความรุนแรงไม่มาก ส่วนใหญ่ในผู้ใหญ่จะฉีดคอตีบกับบาดทะยัก ความสำคัญของโรคไอกอน จึงอยู่ในเด็กเล็ก โดยเฉพาะในขวบปีแรก และผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคปอดและหัวใจ</p>	
<p>วิกฤตเด็กไทยเกิดใหม่ลดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : : เว็บไซต์ โลกวันนี้</p> <p>- น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักอากูโส สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. กล่าวว่า ปัจจุบันอัตราเด็กเกิดใหม่ของไทยลดลง 50% จาก 37 ปีที่แล้ว และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เด็กไทยส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน รวมถึงข้อมูลพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี 2566 โดยกรมอนามัย พบเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการล่าช้าด้านการใช้ภาษาสูงถึง 74.8% การเข้าใจภาษา 60.9% ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญา 44.6% และด้านการเคลื่อนไหว 28.2% ดังนั้น สสส. ร่วมสานพลังภาคี จัดงาน “Learning Space Festival” ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมลงทุนขยายผลพื้นที่เรียนรู้ 15 นาที ใกล้บ้าน ช่วยเด็กมีพัฒนาการดี เติบโตอย่างมีคุณภาพ</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย กล่าวว่าตามหน่วยประมวลสถานการณ์ระบบสุขภาพของ สวรส. มีการอัปเดตข้อมูลแดชบอร์ดการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.ล่าสุด ปี 2568 มี รพ.สต. 256 แห่ง ที่จะถ่ายโอนไป อบจ. เพียง 15 แห่ง น้อยกว่า 2 ปีที่ผ่านมา มีข้อสังเกตที่หลายคนสงสัยตัวเลขถ่ายโอน รพ.สต. น้อยลง ตนมองว่าประเด็นปัญหา คือ 1) อบจ.กังวลเรื่องการจัดสรรงบประมาณ S M L ไม่เป็นไปตามประกาศ คกก.กระจายอำนาจฯ และ 2) เงินอุดหนุนสำหรับเติมคนลงตำแหน่งว่าง สำนักงานฯ ไม่ยอมจ่ายเงินให้ แต่ประเด็นนี้ สำนักงานฯ เข้าใจและคลี่คลายแล้ว 3) ปัญหาเรื่องการแบ่งเงิน CUP บางแห่ง ยังมีปัญหาการแบ่งเงินของ สสจ. หรือ รพ.แม่ข่าย ยังมีความเห็นต่างมุมมอง ขณะนี้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาทั้ง 3 ประเด็นแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-น.ส.นิศากร ดอนกระสินธุ์ ผอ.กองการสาธารณสุข อบจ.ขอนแก่น เผย ช่วงปี 2567 ที่ผ่านมา อบจ.ขอนแก่น ได้รับแจ้งความประสงค์ขอโอนย้ายมาทำงานใน รพ.สต. สังกัด อบจ. จากบุคลากรทางการแพทย์หลายวิชาชีพ โดยเฉพาะจาก รพศ. รพท. รพช. ทั้งในและนอกสังกัด สธ. เพิ่มขึ้นถึง 70% เมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุส่วนใหญ่คือ ภาระงานในสถานพยาบาลที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิต และความก้าวหน้าของบุคลากรในสังกัด อบจ. ที่พบว่าเข้าสู่ระดับสูงขึ้นได้เร็วกว่าเดิม แต่ อบจ.ขอนแก่น ยังไม่สามารถรับบุคลากรกลุ่มนี้มาได้ เพราะประเมินแล้วว่าอาจไม่สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ที่มุ่งเน้นงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงคัดกรองสุขภาพประชาชนในชุมชนก่อนเกิดโรค ขณะที่บุคลากรที่ประสงค์ขอโอนอาจเหมาะกับบริการสุขภาพในระดับที่สูงกว่า</p>	
<p>สร้างรพ.ศรีสังวาลย์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด</p> <p>- นายชูชีพ พงษ์ไชย ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมนพ.ทศพล ดิษฐ์ศิริ สสจ.แม่ฮ่องสอน และนพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ แถลงเตรียมการก่อสร้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและบำบัดรักษา 5 ชั้น รพ.ศรีสังวาลย์ โดยทำสัญญาจ้างบริษัทผู้รับเหมา และส่งมอบพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้ว เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2567 กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 11 พ.ค. 2570 ทั้งนี้ รพ.ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 วงเงินงบประมาณ 365,097,900 บาท และทุกภาคส่วนร่วมทอดกฐินระดมทุนทรัพย์จัดซื้อที่ดินให้กับ รพ. สำหรับก่อสร้างอาคาร จำนวน 20,365,240 บาท</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, linetoday, ChiangmaiNews)</p> <p>-ที่บริเวณมณฑลพิธี โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และ ดร.นพ.สรวิชัย บุญสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุและบำบัดรักษา 5 ชั้น โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โดยมี พระสุเมธพงศ์ศาสนิกิตต์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุตอดอยกองมู เป็นประธานฝ่ายสงฆ์</p>	
<p>วิเคราะห์คำพูด Miss Universe</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลีนิวส์, มติชน, ข่าวสด, Bangkok-today, thaipbs)</p> <p>- นพ.เจษฎา ทองเถาว์ แพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชศาสตร์ จิตแพทย์ประจำ รพ.พระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี ได้โพสต์วิเคราะห์ “โอปอล สุชาติ” ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด Miss Universe 2024 ว่า จากการตอบคำถามรอบ 5 คนสุดท้ายที่ว่า คุณสมบัติอะไรที่จะทำให้เป็นผู้นำประสบความสำเร็จ ซึ่งโอปอล ได้ตอบว่า “ผู้นำมีความสำเร็จต้องมีความเห็นใจผู้อื่น โดยมีคำศัพท์สำคัญ คือคำว่า “Empathy (ความเข้าใจ)” หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และรับรู้ถึงอารมณ์ ความคิด และมุมมองของผู้อื่น ซึ่งคนที่จะใช้คำนี้ได้ นั้น ต้องมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับงานด้านจิตวิทยาในระดับหนึ่ง</p>	
<p>Youth Award 2024</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Hfocus</p> <p>-นพ.พิริยะ วตะกุลสิน บุคลากร สคร.ที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก กรมควบคุมโรค คิวรางวัลชนะเลิศ Asia-Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) Youth Award 2024 รางวัลระดับนานาชาติในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่มี 22 ประเทศสมาชิกจาก South-East Asia, Western Pacific, and Eastern Mediterranean Region ซึ่งรางวัลดังกล่าว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มอบให้กับผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำด้านการเปลี่ยนแปลงในการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนระดับชุมชน แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่โดดเด่น และสร้างแรงบันดาลใจต่อคนรอบข้าง</p>	
<p>รพ.อ่อนหวาน อาหารปลอดภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- ทพญ.ชนิภาภรณ์ สอนสังข์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ สสจ.พัทลุง เผยว่า โครงการ "โรงพยาบาลอ่อนหวาน อาหารปลอดภัย" เป็นโครงการภายใต้การดำเนินงานของเครือข่ายอ่อนหวานอาหารปลอดภัยและเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน สสส. โดยมี 11 รพ.ร่วมลดการบริโภคน้ำตาลเกินมาตรฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุของโรค NCDs ขับเคลื่อนทำงานผ่านเภสัชกรของ รพ. มีคณะทำงานเป็นเครือข่ายนักโภชนาการ โครงการนี้มุ่งปรับพฤติกรรมการบริโภคของ জন.รพ. ผ่านการส่งเสริมเมนูอาหารและเครื่องดื่มหวานน้อย และการห้ามขายน้ำอัดลมในร้านค้าสหกรณ์ รพ. ส่งเสริมให้ปลูกผักปลอดสารพิษและจัดตลาดผักส่งผลให้ জন.ท.มีการปรับลดการทานอาหารหวานและเครื่องดื่มหวานลงอย่างชัดเจน และโครงการได้สร้างตัวอย่างที่ดีในการเป็นต้นแบบให้ รพ.อื่น ๆ รวมถึงการสร้างแรงจูงใจผ่านโปรแกรมเช่น การลดราคาเมื่อสั่งกาแฟหวานน้อย เป็นต้น</p>	
<p>นายกสภาเภสัชกรรมคนใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- สภาเภสัชกรรม ออกประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 84/2567 เรื่อง การเลือกตั้งนายกสภาเภสัชกรรม อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง เมื่อวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ตำแหน่งละ 1 คน โดยผลการเลือกตั้งปรากฏ ดังนี้ 1. เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช ได้รับเลือกเป็น นายกสภาเภสัชกรรม 2. ดร. เภสัชกรสุวิทย์ ธีรกุลชน ได้รับเลือกเป็น อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่หนึ่ง 3. ดร.เภสัชกร นพดล อัจฉิมจิระ ได้รับเลือกเป็น อุปนายกสภาเภสัชกรรมคนที่สอง</p>	
<p>อบรมการปลูกและแปรรูปสมุนไพร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน)</p> <p>- วิทยาลัยชุมชนไทยเอิร์บเซ็นเตอร์ จัดอบรมโครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สู่ชุมชน" ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้เกิดการเรียนรู้ทั้งการปลูกและแปรรูปสมุนไพรที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะในการปลูกสมุนไพรให้มีคุณภาพและการแปรรูปสมุนไพรอย่างถูกวิธี เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ตามกลยุทธ์ 3 สร้าง ของ นพ.สมฤกษ์ จิงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้แก่ 1. สร้างความร่วมมือ 2. สร้างความเชื่อมั่น ด้วยนวัตกรรม งานวิจัย และ 3. สร้างมาตรฐานและยกระดับบริการทางการแพทย์</p>	
<p>ทลายแหล่งผสมน้ำผึ้งปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (CH7)</p> <p>- ตำรวจ-เจ้าหน้าที่สมาคมพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณหลังเมรุเผาศพของวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสงคราม พบคนงานอาศัยอยู่ประมาณ 6 คน พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น หัวน้ำผึ้ง, แปะแซ, น้ำตาล, ขวดแก้ว, เตา และหม้อผสม มี น.ส.ทองคำ อายุ 45 ปี รับเป็นเจ้าของ รับสารภาพว่านำหัวน้ำผึ้งมาผสมเพื่อลดต้นทุนนำไปขายให้ร้านยาตองในราคาถังละ 600 บาท เจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาสอบสวนที่ สภ.อัมพวา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>	
<p>ฝีดาษลิง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ch7)</p> <p>- สหรัฐเผยพบผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงสายพันธุ์ Clade I รายแรกในประเทศไทยที่รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยผู้ติดเชื้อรายนี้ถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน และมีประวัติเดินทางไปแอฟริกามาก่อน อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากฝีดาษลิงสายพันธุ์นี้สำหรับสหรัฐยังมีความเสี่ยงในระดับต่ำ ขณะที่ผู้ป่วยรายนี้มีอาการดีขึ้นและยังไม่ได้เข้ารับการรักษาใด ๆ เป็นพิเศษ แต่กระทรวงฯได้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และเข้ารับวัคซีน</p>	
<p>ไข้เลือดออก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ)</p> <p>- บังกลาเทศระบุในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีผู้ป่วยไข้เลือดออก 994 คน และเสียชีวิต 8 ราย รวมผู้เสียชีวิตในเดือน พ.ย.92 ราย ในปีนี้มียอดผู้เสียชีวิตจากไข้เลือดออกแล้ว 407 ราย และผู้ป่วยเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล 78,595 คนทั่วประเทศ อุณหภูมิที่สูงขึ้นและฤดูมรสุมที่ยาวนานขึ้น ทำให้การระบาดยิ่งรุนแรง.</p>	

